

36A

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๒๗



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น และนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๗๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดได้แจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ
โดยให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางโดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้สอดคล้องตาม
ประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานข้างต้น สำหรับข้อกำหนดและวิธีการอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอได้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงกรานต์ ไมยวงษ์)
ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐ ๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๑๘
WWW.Nakonlocal.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๕๖๖



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ซึ่งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และอัตราราคางานปลูกหญ้า โดยให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องตามการประกาศใช้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ทั้งประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดให้ใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วยบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานปลูกหญ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการแจ้งเวียนการปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ปรับปรุงดังกล่าว ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖